

การดำเนินการตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับขา(IDP)รอบที่ 1/2565  
หลักสูตรบทเรียน C38 : การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

## (2) ขออนุมัติโครงการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) โทร ๐-๔๕๒๕-๕๐๐๕ ต่อ ๑๘

ที่ อบ ๐๐๐๘/-

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  
ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

### ต้นเรื่อง

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการปศุสัตว์จังหวัด และการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และพนักงานราชการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน

### การดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๕ สำเร็จตามตามตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาดตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” เพื่อการดำเนินการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

หากเห็นชอบตามโครงการฯ ที่เสนอ โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาดตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

นายคมสิทธิ์ กิติพิเชษฐสรรค์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

(นายกิตติ กุบแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ การพัฒนาตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

.....

**๑. หลักการและเหตุผล**

สืบเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ข้าราชการต้องทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน อำนาจความสละสลวยและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานและพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่งผลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการทำงานยุคใหม่ ในบริบทของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณค่า ต่องาน ครอบครัว สังคม ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน จึงต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการให้บริการประชาชน

ด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดอุบลราชธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับตนเองด้วยการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD : e-Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ทั้งถึงและต่อเนื่องตลอดเวลา และทันสมัยตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรม

**๓. เป้าหมาย**

ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานปลัดรัฐจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔๔ ราย ประกอบด้วย

๑. ข้าราชการ จำนวน ๒๖ ราย
๒. พนักงานราชการ จำนวน ๑๘ ราย  
(ตามรายชื่อที่แนบท้ายโครงการ)

**๔. หลักสูตรและหัวข้อการฝึกอบรม**

หลักสูตร C๓๘ : การทำอินโฟกราฟิก (infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔๔ ราย

**๕. วิธีฝึกอบรม**

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

**๖. ระยะเวลาฝึกอบรม**

ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

**๗. หน่วยงานรับผิดชอบ**

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดรัฐสำนักงานปลัดรัฐจังหวัดอุบลราชธานี

## ๘.ที่ปรึกษาโครงการ

นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

## ๙.คณะทำงาน

๑. นายคมสิทธิ์ กิติพิเชฐสรณ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
๒. นางสาวจิตตานันท์ โคตถา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
๓. นางสาวสุขสันต์ อินทพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล
๔. นางสาวพัชรนันท์ หาวัน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

## ๑๐.การประเมินผลการฝึกอบรม

- ๑.ศึกษาทเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด
- ๒.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
- ๓.ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

## ๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าราชการและพนักงานราชการที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาขีดสมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการทำงานยุคใหม่ ในบริบทของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวจิตตานันท์ โคตถา)  
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายคมสิทธิ์ กิติพิเชฐสรณ์)  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายกิตติ กุบแก้ว )  
ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

# แบบฟอร์มแผนการพัฒนาศูนย์กลางการสรุปสู่สัตว์

แผนฉบับปรับปรุง

*กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น*	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	51	จำนวนพนักงานราชการ (คน)
	จำนวนข้าราชการที่แผนการพัฒนา (คน)	26	คิดเป็น 50.98%
	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	35	คิดเป็น 68.63%
	จำนวนพนักงานราชการที่แผนการพัฒนา (คน)	18	คิดเป็น 51.43%

ที่	ตำแหน่ง/ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อคน ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลทางวิชาการ)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา	ความสอดคล้องระหว่างผู้ทักษะ/คุณลักษณะที่ภาค	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา
1	นายคมสิทธิ์ กิติพิณฑสุธรรม	ผู้อำนวยการ	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
2	นางธัญญา พันธุ์สว่าง	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีรัมย์	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
3	นางสาวฉวีชนันท์ จารุศิริเวช	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	นายสุพจน์ รสจินทร์	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
4	นางสาววิมลกร อรุณเพชร	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	นายสุพจน์ รสจินทร์	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
5	นางสาวจิตตานันท์ โศดถา	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบสัตว์	นายคมสิทธิ์ กิติพิณฑสุธรรม	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
6	นางกุลลิตา ภัคิต	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบสัตว์	นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีรัมย์	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
7	นายภูริวัฒน์ จันทร์ชัยภูมิ	กลุ่มพัฒนาสินค้าสู่สัตว์	นายอภิชาติ ภิวงษ์	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
8	นายอภิรัช ภูมิภาวา	ส่งเสริมงานสัตว์บกชั้นสูงงาน	นางสาวจิราวรรณ ปาญพา	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
9	นายอนุสรณ์ คำวงศ์	ส่งเสริมงานสัตว์บกชั้นสูงงาน	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
10	นางสาววิระนุช แก้ววงศ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	นายอนุสรณ์ คำวงศ์	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
11	นางวสิฏีกษณ์ คำนนท์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	นายบัญญัติ ตั้งควาณิชย์	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
12	นายชาญชัย บุตรสีลาฤทธิ	สัตวแพทย์ชำนาญการ	นายวิฑูกร ชุมแสง	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
13	นายธวัชชัย พลเสศักดิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
14	นายศรุต วงษ์ชั้น	นักวิชาการสัตวบาลชั้นสูงการ	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
15	นายสมรภท พรหมเกษ	สัตวแพทย์ชำนาญการ	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
16	นางสาวชนันฐา กุลเกียง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชั้นสูงงาน	นายภูมินทร์ เจือทอง	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
17	นายครรชิต ศรีนาม	สัตวแพทย์ชำนาญการ	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
18	นายบัญญัติ ตั้งควาณิชย์	สัตวแพทย์ชำนาญการ	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
19	นายชวาลิตร์ ฤทธิสุพันธ์	สัตวแพทย์ชำนาญการ	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
20	นายปรีชา ยาศรา	สัตวแพทย์ชำนาญการ	นายเกิดดี กุบนแก้ว	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	
21	ว่าที่ รต.นภชา เกียวคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาลชั้นสูงงาน	นายปรีชา ยาศรา	การฝึกอบรม (In-house) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66	

ที่	ตำแหน่งชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้ส่งหนังสือราชการ (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักฐานที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามระบุทักษะ/ จุดแข็งที่ฝาก	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา
22	นายธนาภฤต ชัยมงคล	หัวหน้าแพทย์ชำนาญงาน	สนง.ป.ศอ.ศรีเมืองใหม่	ข้าราชการ	นายภคิตติ กุบแก้ว	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
23	นายอุทัย เวียงแก้ว	เจ้าพนักงานควบคุมทีมงาน	สนง.ป.ศอ.เหล่าเสือโก้ก	ข้าราชการ	นายภคิตติ กุบแก้ว	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
24	นายอารารณ จิตรมงคล	หัวหน้าแพทย์อาวุโส	สนง.ป.ศอ.คอนมตแดง	ข้าราชการ	นายภคิตติ กุบแก้ว	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
25	นายประเสริฐ ฝาลา	หัวหน้าแพทย์อาวุโส	สนง.ป.ศอ.กุดช้างบ้าน	ข้าราชการ	นายภคิตติ กุบแก้ว	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
26	นายบัญชา สาธารทอง	หัวหน้าแพทย์อาวุโส	สนง.ป.ศอ.สิรินธร	ข้าราชการ	นายสุพจน์ รสจันทร์	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
27	นางสาวธนาภาดี มากนวล	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุพจน์ รสจันทร์	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
28	นายณัฐรี ประสานพันธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.เหล่าเสือโก้ก	พนักงานราชการ	นายอุทัย เวียงแก้ว	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
29	นายสุรัชย์ บุญสนิท	เจ้าพนักงานสัตวบาล	อำนวยการในขำราบ	พนักงานราชการ	นายวิฑูร ชุมแสง	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
30	นายสันติ นาทฝน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.โขงเจียม	พนักงานราชการ	นายประเวศ ภูมิเรือง	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
31	นายไฉม นาคพันธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.ลำปาง	พนักงานราชการ	นายเจริญ วัฒนภูมิพรธณ	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
32	นางสาวภรณ์ทิพย์ หังชาติ	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอภิชาติ ภาะวัง	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
33	นางสาวอรจนา อึ้งงาม	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอภิชาติ ภาะวัง	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
34	นางสาวสุกัญญา ศรประสิทธิ์	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบโคสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีรัมย์	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
35	นางสาวพัชรีธิดา จิตจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.นาจะพลอย	พนักงานราชการ	นายอมรภค พรหมเกษ	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
36	นายชรินทร์ ป้อมแดง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.ตระการพิชัยผล	พนักงานราชการ	นายบุญญา ตั้งควณิชัย	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
37	นายสุพุด ตางราชสี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.ม่วงสามสิบ	พนักงานราชการ	นายโสภณ บัวโสม	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
38	นางสาวสุชรัตน์ อินทร์พันธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	พนักงานราชการ	นายคณสิทธิ์ กิตติพิเชษฐศรีศรี	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
39	นางอุบลวรรณ สานแดง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.ศรีเมืองใหม่	พนักงานราชการ	นายธนาภฤต ชัยมงคล	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
40	นายพงษ์พัฒน์ ดวงสิงห์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.กุดช้างบ้าน	พนักงานราชการ	นายประเสริฐ ฝาลา	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
41	นายทวีศักดิ์ ทรัพย์ผัด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีรัมย์	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
42	นายเจษฎาวิทย์ เสนาช่วย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.โพธิ์โพธิ์	พนักงานราชการ	นายธวัชชัย พลชะศักดิ์	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
43	นางปิยาภรณ์ บุสิงห์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายสุพจน์ รสจันทร์	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66
44	นายปิยวัฒน์ ชินชาติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ป.ศอ.ดอนมดแดง	พนักงานราชการ	นายอารารณ จิตรมงคล	การทำอินโฟกราฟิก(Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	ความรู้ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	1-31 ธ.ค 66